



นายประกอบ หุตะสิงห์
ประธานศาลฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๕

นายประกอบ หุตะสิงห์

นายประกอบ หุตะสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่แขวงถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อพระยาสุรพกิจเกษตรการ (เกียรติ หุตะสิงห์) มารดาชื่อคุณหญิงสุรพกิจเกษตรการ (ดวง หุตะสิงห์) สมรสกับคุณหญิงชวนชื่น หุตะสิงห์ (สกุลเดิม บุณนาค) มีบุตรและธิดารวม ๔ คน คือ นายสุประดิษฐ์ นายประตাপ นายประมวล และนางสาวกอบชิ้น

ประวัติการศึกษา

เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนศรีจิตต์สง่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นเวลา ๓ ปี จบชั้นประถมปีที่ ๓ แล้วเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวารามอีก ๒ ปี จบชั้นมัธยมปีที่ ๒ แล้วย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ๓ ปี จบชั้นมัธยมปีที่ ๕ ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยอีก ๓ ปี จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ จากนั้นได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จแพทยปีที่ ๑ แล้วลาออกไปศึกษาวิชากฎหมายที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบไล่ได้วิชากฎหมายภาค ๑ และในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นี้เอง ได้เดินทางไปศึกษาวิชากฎหมายและเศรษฐกิจที่ประเทศเยอรมนี โดยทุนส่วนตัว แต่เป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา ๒ ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเยนา (กรุงเบอร์ลิน) สำเร็จได้รับปริญญา Dr. Jur. เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ จากนั้นได้เดินทางกลับมาประเทศไทย เข้าศึกษาวิชากฎหมายต่อที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นเวลา ๓ ปี สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชา ตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรม และอยู่ในกระทรวงยุติธรรมตลอดชีวิตราชการ กล่าวคือ เริ่มเป็นผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม (ตุลาการวิสามัญ) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นข้าราชการตุลาการวิสามัญ อีก ๒ ปีต่อมา เป็นข้าราชการตุลาการสามัญ (ผู้พิพากษาในกระทรวง) และปีเดียวกันนี้เป็นข้าราชการตุลาการวิสามัญ (ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นเลขานุการศาลฎีกา ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นประธานศาลฎีกา จนกระทั่งถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ออกจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ (รัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก) และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ (รัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง) และเป็นองคมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน

ราชการพิเศษ

ในระหว่างที่รับราชการอยู่ในกระทรวงยุติธรรม ได้ปฏิบัติราชการพิเศษมากมาย อาทิเช่น เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการจัดการสอบแข่งขันข้าราชการตุลาการหลายครั้ง กรรมการจัดซื้อโดยสืบราคาและเสนอความเห็นต่อกระทรวงยุติธรรมในการซื้อรถยนต์ใช้ในราชการ กรรมการหน่วยวิทยากรกระทรวงยุติธรรม กรรมการพิจารณาปรับปรุงเสื้อครุยผู้พิพากษา กรรมการพิจารณาชำระสะสางประมวล

กฎหมาย กรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาหลายสมัย กรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาแบบแปลนและแผนผังอาคารศาลยุติธรรมที่จะสร้างใหม่ และปฏิบัติการอันจำเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการสร้างอาคารศาลยุติธรรม กรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๓๓) กรรมการดำเนินการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา กรรมการสภาวินิจฉัยแห่งชาติ กรรมการอำนวยการนิตยสารตุลาการของกระทรวงยุติธรรม กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรรมการตามประเภทวิชาต่างๆ ในการสอบแข่งขันตามความต้องการของส่วนวิชาการฝ่ายพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประธานกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและยกร่างกฎหมาย ประธานกรรมการเตรียมงานสัมมนาเรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสำหรับสายงานของกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความและกรรมการร่างกฎหมาย

ระหว่างที่เป็นองคมนตรีมีตำแหน่งหน้าที่การงานในทางราชการอื่นๆ อีกคือ เป็นกรรมการร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา จนถึงปัจจุบัน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกรรมการพิเศษพิจารณาสนธิสัญญาในกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน ๖ เดือน และได้มีการยกร่างแล้วเสร็จภายในกำหนดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

งานเขียน

๑. คำสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา พ.ศ. ๒๕๐๗, ๑๘๓ หน้า

๒. “ข้อคิดเกี่ยวกับคำสินไหมทดแทนฐานละเมิด” ตูลาท เล่ม ๕ ปีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๗

๓. “ข้อสังเกตบางประการในการเดินทางไปสหพันธรัฐเยอรมัน” ดุลพาท เล่ม ๑๑ ปีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔

๔. “หลักการตีความตัวบทกฎหมายเยอรมัน” บทบัณฑิตย เล่ม ๑๑ พ.ศ. ๒๔๘๒

๕. “การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญไวมาร์ของไรชเยอรมัน” บทบัณฑิตย เล่ม ๑๓, พ.ศ. ๒๔๘๔

๖. “ความเห็นแย้งในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ” บทบัณฑิตย เล่ม ๒๗ พ.ศ. ๒๕๑๓

๗. “สุนทรพจน์ในการกล่าวเปิดประชุมประชุมตุลาการแห่งเอเชียครั้งที่ ๔” บทบัณฑิตย เล่ม ๒๗ พ.ศ. ๒๕๑๓

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

๔ ธันวาคม ๒๔๙๑	ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๔๙๑	ตติยจุลจอมเกล้า
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓	เหรียญบรมราชาภิเศก (เงิน)
๕ ธันวาคม ๒๔๙๕	ตริตราภรณ์ช้างเผือก
๕ ธันวาคม ๒๔๙๗	ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๔๙๙	ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๐๒	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๐๕	ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๐๗	มหาวชิรมงกุฎ
๕ ธันวาคม ๒๕๑๐	มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๕ ธันวาคม ๒๕๑๑	เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕ ธันวาคม ๒๕๑๗	ปฐมจุลจอมเกล้า
๑ สิงหาคม ๒๕๒๒	เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๑

ความรู้สึกรู้สึกต่อศาลและกระทรวงยุติธรรม

นายประกอบ หุตะสิงห์ มีความภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันตุลาการที่เป็นที่เคารพนับถือและไว้วางใจของประชาชน

การเป็นตุลาการจะต้องรู้จุดหมายของการทำงานก็คือเกียรติยศชื่อเสียง หากต้องการทรัพย์สินเงินทองก็ต้องไปประกอบอาชีพอย่างอื่น

เคล็ดลับในการดำเนินชีวิต ก็คืออย่าทำให้เศร้าหมองหดหู่ พยายามมองโลกในแง่ดีเมื่อมีปัญหามีทุกข์ก็ควรช่วยกันคิด เสร็จแล้วก็ให้ตัดให้ขาด ไม่นำมาเป็นกังวล และควรเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายด้วย

ข้อเตือนใจสำหรับตุลาการรุ่นน้องขอให้ผู้พิพากษาช่วยกันรักษาสถาบันตุลาการไว้ให้ดีอย่าทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา หากมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่นจะไม่มี การตกต่ำ ขอให้พยายามขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา อย่าหยุดนิ่ง การหยุดนิ่งคือการถอยหลัง เพราะปัจจุบันวิทยาการแขนงต่างๆ ในโลกเกิดขึ้นมากมายและกว้างขวาง
